

Số:

Đắk Nông, ngày tháng năm 2023

V/v triển khai các hoạt động hưởng  
ứng Ngày Môi trường thế giới  
(05/6), Ngày Đại dương thế giới  
(08/6) năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành Công Thương

Thực hiện Công văn số 910/ATMT-BVMT ngày 23/5/2023 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023. Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023. Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “**Giải pháp cho ô nhiễm nhựa**” (*Solutions to Plastic Pollution*), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “**Chống ô nhiễm nhựa**” (*Beat Plastic Pollution*).

Theo đánh giá của UNEP, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Hằng năm, trên thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất, một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần, ít hơn 10% được tái chế. Ước tính khoảng 19-23 triệu tấn được thải ra hồ, sông và biển hằng năm. Microplastic là các hạt nhựa nhỏ đi vào thức ăn, nguồn nước và không khí. Ước tính mỗi người trên hành tinh có thể phải tiếp nhận hơn 50.000 hạt nhựa mỗi năm. Nhựa dùng một lần bị vứt bỏ hoặc đốt cháy gây hại cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm các hệ sinh thái, từ đỉnh núi đến đáy đại dương.

Những năm qua, Việt Nam đã, đang thực thi nhiều cơ chế, chiến lược, chính sách, đề án đề giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, điển hình như Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ sung quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa truyền thống.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên: sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng

cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023:

- Tăng cường tuyên truyền đến đông đảo người lao động của đơn vị về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy.

- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam; Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 613/KH-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh thực hiện phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông...

- Các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi tích cực tuyên truyền, vận động người lao động, các tổ chức, cá nhân tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; sử dụng các sản phẩm nhựa, các loại túi, bao bì thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; không cung cấp miễn phí túi nilon cho khách hàng; phát động phong trào “chống chất thải nhựa”, thực hiện cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

- Căn cứ tình hình thực tế, cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2023, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Treo băng rôn, pano, áp phích (*khuyến khích thiết kế từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường*) tại các đơn vị để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 đạt tính lan tỏa cao (*khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục 01*)

## 2. Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ngày Đại dương thế giới (*ngày 08/6 hằng năm*) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương.

Năm 2023, chủ đề Ngày Đại dương thế giới được Liên hợp quốc phát động **“Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” (Planet Ocean: Tide are Changing)** với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương chỉ đang nhận một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Tuy nhiên mọi thứ trên trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương bao la, sâu thẳm. Nhân loại cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta.

Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6) năm 2023 **“ Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo ”** là sự kiện tôn vinh biển, hải đảo và đề bày tỏ mối quan tâm gắn bó của con người với biển, đảo vì tương lai của chính chúng ta.

Hưởng ứng Tuần Lễ biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2023, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị trong ngành Công Thương triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2023, nâng cao ý thức về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

Với nội dung trên, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành Công Thương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND các huyện, TP Gia Nghĩa;
- GD, PGD Sở;
- Trang TTĐT-SCT;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Dương Thị Quỳnh Mai**

**Phụ lục số 01:**  
**KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN**

(Kèm theo Công văn số:

).

- Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển.
- Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm.
- Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu.
- Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất.
- Loại bỏ rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và xử lý nó.
- Quyết tâm! Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần.